

Sa Aklat ni Juan kabanata 4, may isang kuwento tungkol sa isang pinuno ng pamahalaan na humiling kay Jesus na iligtas ang anak niyang malapit nang mamatay. Hindi pinuntahan ni Jesus ang anak sa bahay, subalit iniligtas ito sa pamamagitan lang ng salita Niya. Patuloy na nagpapakita ng mga makapangyarihang pagkilos ang Diyos na hindi nagbabago, maging kahapon at ngayon. Sa pagdiriwang ng ika-500 *Baitang Manmin* sa wikang Koreano, ilalahad namin ang kuwento ng isang babae sa Pakistan na makabagbag damdaming nabago ang buhay. Siya ay nabuhay kahit na nasa bingit na ng kamatayan dahil sa panalangin ni Dr. Lee na lumalampas sa kalawakan at panahon. Ibinibigay namin ang pasasalamat at kaluwalhatian sa Diyos.

“Babaing Taga-Pakistan na Nabuhay Muli Pagkatapos Ipanalangin ni Dr. Lee ang Litrato Niya. Pagkalipas ng 13 taon, Kumusta na Kaya Siya?”

Ang timbang niya ay 11kg noong pitong taong gulang siya...

Noong kalagitnaan ng Hunyo 1999 ay napakainit ng panahon kahit gabi na. Nagsuka ang pitong taong gulang na batang babae na si Serish Cynthia. Nang ipanalangin siya ng ama niyang si Pastor Wilson John Gil sa Lahore Manmin Church, parang gumaling na siya. Subalit hindi nagtagal, nagsimula ulit ang pagdudumi niya. Mas lumala pa ang kondisyon niya at nagmukhang berde at madugo na ang dumi niya. Sa bandang huli, ni hindi na siya makapunta sa banyo. Namaga ang tiyan niya at dumadaing na siya dahil sa sakit.

Itinakbo siya sa Lacid Hospital. Pagkatapos ng iba't ibang pagsusuri, nakitang may nakabara sa colon (malaking bituka) niya at may celiac disease na nakakapinsala sa maliit na bituka sanhi ng hindi magandang reaksyon ng katawan niya sa kinain niya. Naging kritikal ang lagay niya. Sinabi ng doktor na hindi siya mabubuhay kung hindi siya operahan. Dahil ang timbang niya ay 11kg lang, napakaliit ng pag-asang mabuhay pa siya kahit maoperahan pa.

Gayon pa man, ang Panginoon ang tanging pag-asa. Dahil nakita ni Pastor Wilson John Gil ang kapangyarihan ng Diyos na naihayag sa pamamagitan ni Dr. Jaerock Lee, mayroon siyang pananampalataya na ang anak niya ay mapapagaling sa pananalangin niya.

Tatlong araw pagkatapos ipanalangin ni Dr. Lee ang litrato niya, pinauwi na siya mula sa ospital

Kumuha siya ng video ng anak niyang malapit nang mamatay at ibinigay ito sa isa pang anak, si Maria. Pumunta sa Korea si Maria para palaguin ang pananampalataya niya at para mag-aral ng wikang Koreano. Nagtungo siya kay Dr. Lee, dala-dala ang litrato ng kapatid niya.



Serish Cynthia (Lahore Manmin Church, Pakistan)

1. Si Cynthia, idinadaing ang sakit, nawalan na ng pag-asang gumaling kahit pa maoperahan dahil sa celiac disease at colon obstruction
2. Si Dr. Jaerock Lee na idinadalangin ang litrato niya.
3. Si Cynthia at ang pamilya niya pagkatapos mapagaling.
4. Lumaking malusog si Cynthia at nag-aaral na ng medisina sa kolehiyo

Noong Hulyo 23, 1999, ika-10:50 ng gabi, sa Seoul, tumanggap siya ng panalangin bago magsimula ang Magdamag na Pagsamba Tuwing Biyernes. Nang sandaling iyon, nagsimulang gumaling si Cynthia (ika-7:50 ng gabi, sa Pakistan). Namangha ang mga doktor niya.

Dapat siyang tumigil sa ospital ng isang buwan dahil sa kondisyon niya. Subalit pinauwi na siya pagkaraan ng tatlong araw pagkatapos maipanalangin.

Araw-araw, nagpatuloy siyang gumaling. Noong Setyembre 9, ipanalangin siyang muli ni Pastor Taesik Gil, na bumisita sa Pakistan sa biyaheng pang-misyon, gamit ang panyong ipanalangin ni Dr. Lee (Ang Mga Gawa 19:11-12). Pagkatapos nito, nakalakad na siyang mag-isa.

Si Cynthia, na binansagang 'babaing mahimala' Magmula noon, wala na siyang

iniinom na gamot at nananatiling maayos ang kondisyon. Sa Pakistan, ang bansag sa kanya ngayon ay 'babaing mahimala.' Pahayag ng kanyang ama:

“Nakaranas ng malaking kasiglahan ang iglesya namin pagkatapos ng mahimalang paggaling ni Cynthia. Nagpapasalamat din ang mga miyembro ng pamilya ko at ang mga mananampalataya kay Dr. Jaerock Lee na nanalanging lampas pa sa kalawakan at panahon. Gusto naming ibigay ang luwalhati at pasasalamat sa Diyos na nagpadala sa amin ng lingkod Niya, si Punong Pastor Dr. Jaerock Lee.”

Narinig ni Cynthia ang tungkol sa paggaling niya mula sa pamilya niya at sa mga miyembro ng iglesya. Nakatulong ito sa paglago ng pananampalataya niya. Nagpasalamat siya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng bagong buhay at nagpasiyang ibabalik ang

baguhin ninuman. Gusto niyang maging doktor na nagbabahagi ng kapangyarihan ng Diyos. Noong 2005, may pangyayaring naging dahilan para magkaroon siya ng pangitiin. Ito ay bago idaos ang Ika-2 International Christian Medical Conference (Pandaigdigang Pagpupulong Tungkol sa Medisina ng mga Cristianong Doktor) na pinangungunahan ng WCDN (World Christian Doctors Network o pandaigdigang Samahan ng Mga Cristianong Doktor) sa Chennai, India.

Himiling ng ama niya sa doktor na dating gumagamot sa kanya na dumalo sa pulong at ipaalam sa iba ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lang, tumanggap ang doktor na iyon dahil siya ay Muslim. Nang malaman ito ni Cynthia, nagpasiya siyang maging isang doktor na magbabahagi tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa hindi mabilang na mga doktor sa mga susunod na pulong ng WCDN.

Para matupad ang layunin niya, masigasig siyang nag-aral ng Ingles, ang pandaigdigang wika, at ngayon ay matatas na ang pagsasalita niya ng wikang ito. Natanggap siya sa Defense Degree College for Women sa Lahore, isa sa mga kinikilalang kolehiyo sa bansang Pakistan. Siya ay nasa ikalawang taon na ng pag-aaral ng medisina.

Patotoo niya, “May labintatlong taon na mula nang nabigyan ako ng bagong buhay, pero pinapanibago kong muli ang puso at pananampalataya ko sa tuwing maalaala ko ang pinagdaanan ko. Nagpapasalamat ako kay Dr. Lee na nagpakita at nagparamdam sa akin ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Bilang isang buhay na saksi, magiging doktor ako na magbabahagi ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos.”

Ibinibigay namin ang lahat ng pasasalamat at pagluluwalhati sa Diyos Ama, at umaasa na ang kapangyarihan Niya ay maibabahagi sa buong mundo sa pamamagitan ni Cynthia.

Baitang Manmin

Ang Pagdiriwang ng Ika-500 Paglalathala ng Baitang Manmin Sa Tulong ng Mary's Mission

Noong Setyembre 25, 2011, ipinagdiriwang ang ika-500 paglalathala ng *Baitang Manmin* sa wikang Koreano. Nagbabahagi ang *Baitang Manmin* ng tungkol sa mga biyayang natanggap ng mga tao sa buong mundo. Bilang bahagi ng pagdiriwang, namigay sila ng mga libro. Isa itong ginintuang pagkakataon para sa mga mambabasa upang lalo silang maging matatag sa pananampalatayang Cristiano sa pamamagitan ng mga librong ito.

Namamangha ang mga pastor at mga teologo sa buong mundo na nakabasa na ng mga libro ni Dr. Jaerock Lee. Sinasabi nilang laman ng mga ito ang diwa at buod ng tunay na ebanghelyo. Ito'y dahil may kapangyarihang baguhin ang espiritu, kaluluwa, at katawan ng limang sangkap ng ebanghelyo ng Pagbabagong-buhay, Pagpapabalan, Banal na Pagpapagaling, Muling Pagkabuhay, at ang Muling Pagdating.

Sinabi ng Misyonerong Pastor na si Serge Jacoby (Chukurei Manmin Mission Center, Belgium), “Ang libro ni Dr. Lee na *Ang Mensahe ng Krus* ay may napakalalim na mensaheng espirituwal. Ayon sa mga kaibigan ko at sa mga pastor, nadama nila ang presensya ng Banal na Espiritu habang binabasa ang libro.”

At ipinagtapat niyang ang mga libro ni Dr. Lee ay mga kayamanan sa gitna ng mga kayamanan na tumutulong sa espirituwal na paglago natin at nagbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya.



Naisalin na sa animnapu't pitong wika ang mga libro ni Dr. Lee kasama na ang Ingles, Pranses, at Ruso. Mahigit na isangdaa't animnapung salin na ang nailathala at naipamahagi sa dalawampu't walong mga wika. Ang Strang Communications, U.S.; Destiny Image Europe, Italy; Grace Publishing House, Taiwan; The Baruch Publishing House, Ukraine; Andi Publishers, Indonesia; Guardian Publishing House of Essence Communications ng Canada; Editora Naos, Brazil; at Word of Christ, India ay ilan sa labingwalong tagapaglathala.

Ang mahigit sa animnapung librong nailathala na niya ay puno ng mayayamang espirituwal na karanasan at kapangyarihan na natamo niya mula sa pagninilay sa Biblia, pag-aayuno, at walang patid na pananalangin. Ang mga mensahe niya ay madaling maunawaan ng kahit na sino.

Sinabi ng Kapatid na Yonggang Kim, taga-Fiji, Oceania, “Binasa ko nang husto ang mga libro niya: *Ang Mensahe ng Krus*, *Ang Mensahe ng Krus*, *Kabanata I* at *II*, *Impiyerno*, at *Spirit, Soul, and*

Body I at *II*. Naging maliwanag sa akin kung sino ang Diyos na may Tatlong Persona, kung ano ang Langit at Impiyerno, at kung ano ang kahulugan ng 'espiritu' na dati ay hindi malinaw sa akin.”

Ayon kay Kapatid na Minina Nona na taga-Israel, “Gustung-gusto ko ang mga libro ni Dr. Lee. Nabagbag ang damdamin ko ng *My Life, My Faith*. Sa palagay ko dapat itong maging parte ng aralin para sa mga pastor at mga manggagawa. Bihira na tayong makakita ng katulad ni Dr. Lee na masigasig na

naglilingkod sa Diyos at taimtim na nananalangin.”

Napatanto ng Kapatid na Subin Gang na nasa ika-limang baitang ang dakilang pag-ibig ng Diyos habang binabasa ang librong *Impiyerno*. Sinabi niya, “Akala ko hindi ako mapupunta sa impiyerno. Gusto kong malaman ng mga hindi mananampalataya na mapupunta tayo sa Langit o sa Impiyerno sa oras na mamatay tayo.”

Naisalin na sa animnapu't pitong wika ang mga libro ni Dr. Lee kasama na ang Ingles, Pranses,

at Ruso. Mahigit na isangdaa't animnapung salin na ang nailathala at naipamahagi sa dalawampu't walong mga wika. Ang Strang Communications, U.S.; Destiny Image Europe, Italy; Grace Publishing House, Taiwan; The Baruch Publishing House, Ukraine; Andi Publishers, Indonesia; Guardian Publishing House of Essence Communications ng Canada; Editora Naos, Brazil; at Word of Christ, India ay ilan sa labingwalong tagapaglathala.

Pahayag ng Pananampalataya

1. Nanimwala ang Manmin Central Church na ang Biblia ay Salita ng Diyos at ito ay perpekto at walang mali.
2. Nanimwala ang Manmin Central Church sa pagkakaisa at pagkilos ng Diyos sa Tatlong Persona: Diyos na Banal na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Banal na Espiritu.
3. Nanimwala ang Manmin Central Church na tayo ay mapapatulod sa ating mga kasalanan sa pamamagitan lamang ng pagtubos ng dugo ni Jesu-Cristo.
4. Nanimwala ang Manmin Central Church sa muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesu-Cristo sa Langit, sa Kanyang Pangalawang Pagbabalik, sa Milenyu, at sa walang

- hanggang Langit.
5. Ang mga miyembro ng Manmin Central Church ay nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng “The Apostles’ Creed” o Credo ng Apostol sa bawat pagpitiin at pinaniniwalaan nila ang bawat isang salitang nakapaloob dito. “Siya [Diyos] ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng himinga, at ng lahat ng bagay na ito.” (Ang Mga Gawa 17: 25)
- “Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaligtas.” (Ang Mga Gawa 4: 12)

Baitang Manmin

Inilathala ng Manmin Central Church
 Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
 Telepono: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
 Website: www.manmin.org/english
 Email: manminministry@gmail.com
 Tagapaglathala: Dr. Jaerock Lee Punong Patnugot: Geumsun Yin

Tagalog

Ang Pitong ‘Pinakamahuhusay na mga Libro’ ni Dr. Jaerock Lee

Sa pamamagitan ng libro, mamanahin ninyo ang espirituwal na karunungan na naipon ng isang tao sa buong buhay niya. Sa pagbabasa, makakamit ninyo ang diwa ng ebanghelyo ng kabanalan na naranasan ni Dr. Lee sa walang patid na pag-aayuno at pananalangin. Tunay na kayamanan ng mga kayamanan ang pagbabasa!



Email: urimbook@hotmail.com Phone: 82-70-8240-5621



